

**รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่พฤษภาคมที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘**

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีเจอนำให้มหาวิทยาลัย ยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบันวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และมีข้อเสนอแนะต่อ การจัดการศึกษาของหลักสูตร นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย	ผลการดำเนินงาน
๑. มหาวิทยาลัยควรวางแผนสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนในระยะยาว ส่งเสริม ให้บัณฑิต มีความพร้อมและมีคุณภาพ เพราะบัณฑิตจะต้อง ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ จึงสามารถ ทำงานได้	๑. หลักสูตรมีแนวทางการดำเนินงานเตรียมความ พร้อม ด้านการสอบใบประกอบวิชาชีพ ทาง การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย เกษัตริกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวด แพทย์แผนไทย ให้กับนักศึกษา โดยจะมีการเชิญ วิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการสอบใบประกอบ วิชาชีพ แต่ละประเภท มาให้ความรู้ และชี้แนะ แนวทาง แก่นักศึกษาเป็นประจำทุกปี รวมไปถึง จัดการฝึกการสอบเสมือนจริงให้กับนักศึกษา ผู้ที่จะ เข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชีพครู
๒. ควรสร้างบัณฑิตการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ให้มีความแตกต่าง จากสถาบันอื่น ๆ อาจจะต้องเพิ่มจำนวนหน่วยกิต ให้ถึง ๑๕๐ - ๑๖๐ หน่วยกิต เพื่อสร้าง ความแตกต่างให้ชัดเจน	๒. หลักสูตรมีแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้งด้านทฤษฎี และ ด้านปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติ นั้น จะดำเนินโครงการ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ ฝึกประสบการณ์ มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น โครงการออกหน่วยบริการด้านสุขภาพทาง การแพทย์แผนไทยให้กับประชาชน และได้ ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยกิต จาก ๑๔๕ หน่วยกิต เป็น ๒๔๘ หน่วยกิต
๓. ควรเพิ่มรายวิชาการบริหารจัดการสถาน ประกอบการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานของบัณฑิต	๓. หลักสูตรได้มีการเพิ่มรายวิชา การจัดการ สถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย (Thai Medical Treatment Administration) จำนวน ๓ หน่วยกิต อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
สรุปผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ และอยู่ในขั้นตอนติดต่อกับสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	